

## Thư Của Nữ Tu Maria Bùi Thị Lành (31/3/2010) - Báo Cáo Về Công Việc Bác Ái

From: Lành Bui thi & mariebtlanh@yahoo.com.vn & To: BAC AI PAUL GIA DINH & stpaulfamilyofcharity@yahoo.com & Cc: nguyen Tran & elizabeth635873@yahoo.com & Sent: Mon, May 31, 2010 5:13:46 AM Subject: BAO CAO VE CONG VIEC BAC AI Nữ tu: Maria Bùi Thị Lành Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Phủ Cam - Huế 152/8 Trần Phú - Huế - VN ĐT: 054-3886072 - 3825244 Email: mariebtlanh@yahoo.com.vn Huế, ngày 31/03/2010 Trọng Kính thăm Cha Gia Trưởng linh hướng Cùng toàn thể Gia đình Bác Ái Phaolo đáng mến Kính qua chị Elizabelt Uyển Nguyễn Kính thưa Cha Gia Trưởng Phaolo đáng kính. Con xin thay mặt các Srs hưu dưỡng, bệnh hoạn và những gia đình nghèo khổ, neo đơn, những người khiếm thị, các trẻ mồ côi, khuyết tật, phụ nữ lỡ lầm và tổ ấm hoàng hôn. Thưa Cha Gia Trưởng Phaolo và GĐBAPL. Con thật vô cùng vui mừng và cảm động khi nhận được số tiền 5000USD (năm ngàn dollars) của cha và GĐBAPL gửi về chia sẻ cho những thành phần như sau: \* Hội người khiếm thị ở Triểu Phong - QT do Sr Anne Trần Thị Hiện phụ trách: 2000USD \* Các gia đình nghèo khổ, neo đơn và các Srs hưu dưỡng: 1000USD \* Mái ấm hy vọng Nguyệt Biều do Sr Hồ Thị Hiện phụ trách: 400USD \* Phụ nữ lỡ lầm Nguyệt Biều do Sr Đỗ Thị Vọng phụ trách: 800USD \* Mái ấm Bình Minh - Tân Mỹ - Phú Vang: 400USD \* Mái ấm Hoàng Hôn - Tân Mỹ - Phú Vang: 400USD Con xin thay mặt các Srs hưu dưỡng, bệnh hoạn Cộng đoàn MTG - Phủ cam, Huế nói chung và riêng các thành phần được quà của Cha Gia Trưởng và GĐBAPL tặng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại đầy yêu thương của Cha và GĐBAPL đã dành tình thương ưu tiên trong sứ mạng tông đồ, đó là cánh tay nối dài trong việc truyền giáo của HD MTG Huế chúng con. Công ơn cao quý đó, chúng con cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ La Vang ban xuống muôn phúc lành hồn xác và những ơn cần thiết cho Cha Gia Trưởng và GĐBAPL. Xin Mẹ La Vang luôn đồng hành với Cha và GĐBAPL. Đặc biệt các Srs hưu dưỡng suốt ngày thay nhau túc trực bên Chúa Thánh Thể và những Tràng hạt Mân Côi nằm trên giường bệnh cầu cho Cha Gia Trưởng và GĐBAPL. Thành thật của con một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho Cha và toàn thể GĐBAPL đời này và đời sau. Kính xin Cha và GĐBAPL tiếp tục cầu nguyện và thương giúp các thành phần nghèo khổ... Kính mến Đại diện CĐ MTG - Phủ Cam Nt.Maria Bùi Thị Lành THU CUA MAI AM HY VONG Mái ấm hy vọng - 560 Bùi thị Xuân - Xã thủy biều - Huế ĐT:054 3847014 Thư cảm ơn, Nhận của GĐBAPL 400 USD. Giúp nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi tại mái ấm. Toàn thể Mái Ấm Hy Vọng xin chân thành ghi ơn lòng nhân ái của quý ân nhân. Kính chúc quý ân nhân dồi dào sức khỏe, an bình trong cuộc sống. Phụ trách mái ấm: Sr Hồ Thị Hiện - Thu của Nguyệt biều Kính gửi Cha Gia Trưởng và GĐBAPL, kính qua chị Trần Uyển Nguyễn. Sr xin thay mặt chị em phụ nữ lỡ lầm ở các nơi đến tá túc tại CĐ MTG Huế ở nguyệt biều kính thăm sức khỏe và cảm ơn Cha Gia Trưởng cùng GĐBAPL. Kính thưa Cha Gia Trưởng và GĐBAPL, Sr đã nhận 800 USD của Cha và GĐBAPL gửi qua Sr Bùi Thị lành giao lại để giúp các chị em phụ nữ lỡ lầm. Sr và các chị em phụ nữ rất vui mừng và cảm động lắm. Sr xin thay mặt các phụ nữ lỡ lầm chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của Cha Gia Trưởng và GĐBAPL đến đời sống chị em phụ nữ lỡ lầm. Chúng tôi cầu xin Chúa trả công bội hậu cho Cha Gia Trưởng và GĐBAPL. kính xin Cha Gia Trưởng và GĐBAPL tiếp tục cầu nguyện và thương giúp chị em phụ nữ lỡ lầm tại CĐ MTG Huế ở nguyệt biều. Kính thư ĐD phụ nữ lỡ lầm - Sr Đỗ Thị Vọng - Kính Cha Gia Trưởng Phaolo và GĐBAPL, con tên là Anna Đặng thị Hiệp, phụ trách tổ ấm Bình Minh, con kính chúc Cha sức khỏe và GĐBAPL. chúng con gồm 3 chị em hiện ở trong tu hội đời, Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con đang phục vụ ở tổ ấm Bình Minh, có nhận được của Cha Gia Trưởng Phaolo và GĐBAPL 400 USD qua Sr Bùi Thị Lành giao lại Con đại diện cho chị em cảm ơn Cha Gia Trưởng Phaolo và GĐBAPL rất nhiều. Kính xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và thương giúp tổ ấm Bình Minh. ĐD tổ ấm Bình Minh- Anna Đặng thị Hiệp - Tổ ấm Hoàng hôn Kính Cha Gia Trưởng Phaolo và GĐBAPL Con là Agatha Nguyễn thị Uyên phụ trách và chăm sóc các ông bà cụ già lão ở Tổ ấm Hoàng Hôn thuộc giáo phận huế ngày 31.05.2010 con có nhận từ Sr Bùi Thị Lành 400USD. con xin thay mặt các cụ già lão xin kính lời cảm ơn Cha Trưởng Phaolo và GĐBAPL đã thương nhớ đến chúng con. Xin Chúa và Mẹ lavang ban xuống muôn ơn lành cho quý vị. Xin Cha và quý GĐBAPL thương giúp và cầu nguyện cho chúng con. Tổ ấm Hoàng Hôn hiện